

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BAN DÂN TỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 557/BDT-KHTH
V/v thu thập thông tin, số liệu
phục vụ công tác dân tộc.

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 11 năm 2016

Kính gửi:

- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Xây Dựng, Tư pháp, Y tế;
- Công an tỉnh;
- Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Ngãi.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 4782/UBND-ĐNMN ngày 31/8/2016 về việc thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc tại văn bản số 790/UBND-TTTT ngày 18/8/2016, Ban Dân tộc tỉnh đã có văn bản số 409/BDT-KHTH ngày 06/9/2016 và văn bản số 504/BDT-KHTH ngày 19/10/2016 đề nghị các cơ quan phối hợp, cung cấp các thông tin, số liệu theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc và chỉ đạo của UBND tỉnh và đã nhận được phiếu thông tin, số liệu của các sở ngành liên quan (*riêng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chưa có báo cáo*) và đã tổng hợp, báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định.

Tuy nhiên, ngày 11/11/2016, Ủy ban Dân tộc đã có văn bản số 1158/UBND-TTTT về việc tiếp tục thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc, trong đó nêu một số phiếu chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định (*gồm các phiếu báo cáo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây Dựng, Tư pháp, Y tế, Công an tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Ngãi*) và yêu cầu tiếp tục hoàn thiện.

Để hoàn thiện các phiếu thu thập thông tin số liệu phục vụ công tác dân tộc theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị các sở, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện các phiếu thu thập thông tin theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc tại văn bản số 1158/UBND-TTTT ngày 11/11/2016 (*có sao gửi kèm theo*).

Phiếu thông tin, số liệu của các sở, ngành xin đề nghị gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 18/11/2016 qua đường bưu điện, đồng thời gửi file mềm qua

địa chỉ email: bdt@quangngai.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Dân tộc theo quy định.

Ban Dân tộc tỉnh kính đề nghị các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Ban;
- Các phòng: KHTH, CSDT, TT&DB, VP, TTra;
- Lưu: VT, KHTH(yên);

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Vương

ỦY BAN DÂN TỘC

Số: 1158/UBND-TTTT

V/v tiếp tục thu thập thông tin,
số liệu phục vụ công tác dân tộc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

BAN DÂN TỘC QUANG BÍNH Tỉnh gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Số: 1507
Ngày: 11/11/2016

Thư số:

Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-TTg ngày 05/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số”, Ủy ban Dân tộc đã gửi Công văn số 790/UBND-TTTT ngày 18/8/2016 về việc thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác dân tộc. Trong Công văn này, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp hoàn thành các phiếu báo cáo thông tin và gửi về Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc trước ngày 17/10/2016.

Đến nay, Ủy ban Dân tộc đã nhận được các phiếu báo cáo thông tin từ sở, ban, ngành của các tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, vẫn còn một số phiếu chưa đáp ứng yêu cầu (phụ lục kèm theo). Để hoàn thành các phiếu báo cáo thông tin đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng cung cấp thông tin phục vụ công tác dân tộc, Ủy ban Dân tộc đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo Văn phòng UBND và Ban Dân tộc phối hợp với các sở, ban, ngành hoàn thiện phiếu báo cáo và gửi về Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc trước ngày 19/11/2016.

Để có thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Đồng chí Cao Cường, Trưởng phòng Thông tin Tư liệu, Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc; địa chỉ: Số nhà 141, phố Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại cơ quan: 04.37349617; di động 0913368077; email: cuongc@cema.gov.vn, hoặc Phạm Khánh Châm, di động: 0969488967; email: phamkhanhcham@cema.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: VT

- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBND (để b/c);
- Ban Dân tộc các tỉnh/thành phố (để phối hợp);
- Vụ KH-TC;
- Công TTĐT UBND;
- Lưu: VT, TTTT (03). 110

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM**



Phan Văn Hùng



**DANH SÁCH MỘT SỐ SỞ BAN NGÀNH
CÒN KHÓ KHĂN TRONG CÔNG TÁC THU THẬP THÔNG TIN
CỦA TỈNH QUẢNG NGÃI**

(Kèm theo Công văn số: 1159/UBND-TTTT ngày 11/11/2016 của Ủy ban Dân tộc)

TT	Sở, ngành	Nhận xét báo cáo UBND đã nhận	Những công việc cần tiếp tục thực hiện
1	Ban Dân tộc		- Gửi file mềm báo cáo thông tin về UBND; - Ký và đóng dấu của đơn vị trước khi gửi.
2	Ban Tổ chức Tỉnh ủy		- In file mềm đã hoàn thiện, ký và đóng dấu của đơn vị trước khi gửi.
3	Công an tỉnh	Chỉ tiêu 1 nhiều ô để trống không có thông tin; chỉ tiêu 3 không phân tổ theo xã/phường/thị trấn và dân tộc	- Hoàn thiện file mềm (đã gửi) theo nội dung góp ý; - Gửi file mềm báo cáo thông tin đã hoàn thiện về UBND - Ký và đóng dấu của đơn vị trước khi gửi.
4	Sở Công Thương		- In file mềm đã hoàn thiện, ký và đóng dấu của đơn vị trước khi gửi.
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	Phiếu thông tin chưa làm theo mẫu của UBND	- Gửi file mềm báo cáo thông tin theo mẫu của UBND về UBND; - Ký và đóng dấu của đơn vị trước khi gửi.
6	Sở Giao thông Vận tải		- In file mềm đã hoàn thiện, ký và đóng dấu của đơn vị trước khi gửi.
7	Hội đồng nhân dân tỉnh		- In file mềm đã hoàn thiện, ký và đóng dấu của đơn vị trước khi gửi.
8	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Chỉ tiêu 2: Chưa điền thông tin từng dân tộc	- Hoàn thiện file mềm (đã gửi) theo nội dung góp ý; - Gửi file mềm báo cáo thông tin đã hoàn thiện về UBND; - Ký và đóng dấu của đơn vị trước khi gửi.
9	Sở Lao động Thương binh và Xã hội	Chỉ tiêu 1, 2 và 3 chưa có thông tin	- Hoàn thiện file mềm (đã gửi) theo nội dung góp ý; - Gửi file mềm báo cáo thông tin đã hoàn thiện về UBND; - Ký và đóng dấu của đơn vị trước khi gửi.
10	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	Chỉ tiêu 1 chưa phân tổ theo xã/phường/thị trấn; chỉ tiêu 2 chưa phân tổ theo xã/phường/thị trấn và dân tộc; chỉ tiêu 3 không làm theo mẫu	- Hoàn thiện file mềm (đã gửi) theo nội dung góp ý; - Gửi file mềm báo cáo thông tin đã hoàn thiện về UBND - Ký và đóng dấu của đơn vị trước khi gửi.

TT	Sở, ngành	Nhận xét báo cáo UBND đã nhận	Những công việc cần tiếp tục thực hiện
		của UBND; chỉ tiêu 4 chưa phân tổ theo dân tộc, chỉ tiêu 5 và 6 chưa cung cấp thông tin	
11	Sở Nội vụ		- In file mềm đã hoàn thiện, ký và đóng dấu của đơn vị trước khi gửi.
12	Ngân hàng Chính sách Xã hội	Chưa phân tổ theo dân tộc của huyện. Nếu chưa có số liệu này thì ghi rõ không có số liệu	- Hoàn thiện file mềm (đã gửi) theo nội dung góp ý; - Gửi file mềm báo cáo thông tin đã hoàn thiện về UBND; - Ký và đóng dấu của đơn vị trước khi gửi.
13	Sở Tư pháp	Làm theo mẫu báo cáo thay vì dưới dạng công văn	- Gửi file mềm báo cáo thông tin theo mẫu của UBND về UBND; - Ký và đóng dấu của đơn vị trước khi gửi.
14	Thanh tra tỉnh		- In file mềm đã hoàn thiện, ký và đóng dấu của đơn vị trước khi gửi.
15	Sở Thông tin và Truyền thông		- Gửi file mềm báo cáo thông tin về UBND; - Ký và đóng dấu của đơn vị trước khi gửi.
16	Sở Văn hóa thể thao và Du lịch		- Gửi file mềm báo cáo thông tin về UBND; - Ký và đóng dấu của đơn vị trước khi gửi.
17	Sở Xây dựng	Thiếu thông tin dòng tổng số toàn tỉnh; có một số huyện không có thông tin	- Hoàn thiện file mềm (đã gửi) theo nội dung góp ý; - Gửi file mềm báo cáo thông tin đã hoàn thiện về UBND; - Ký và đóng dấu của đơn vị trước khi gửi.
18	Sở Y tế	Chỉ tiêu 3 và 4 ghi rõ tên huyện, xã vào biểu; chỉ tiêu 5, 6 và 7 chưa cung cấp thông tin	- Hoàn thiện file mềm (đã gửi) theo nội dung góp ý; - Gửi file mềm báo cáo thông tin đã hoàn thiện về UBND; - Ký và đóng dấu của đơn vị trước khi gửi.

Ghi chú:

- Thông tin trên được cập nhật đến hết ngày 11/11/2016
- Đề nghị sau khi hoàn thiện các phiếu báo cáo thông tin, đóng dấu (kèm theo file mềm excel hoặc word) gửi về cho Ban Dân tộc tỉnh, thành phố tập hợp trước khi gửi về Trung tâm Thông tin, Ủy ban Dân tộc.

